

# Việc làm thiết thực tri ân người có công

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh), giai đoạn 1, từ ngày 12/12 đến ngày 25/12/2017, Bộ CHQS tỉnh tiến hành tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai huyện Thái Thụy, Kiến Xương. Đây là cuộc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ có quy mô lớn, thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thái Thụy (Thái Thụy) là một trong những địa phương được khoan vùng khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phạm vi tìm kiếm tại xã có diện tích gần 4.000m<sup>2</sup>, được chia làm 3 khu vực cụ thể. Việc tìm kiếm được thực hiện đồng loạt trên các khu vực, đảo tạo trên các khu vực, đảo tạo với việc xác minh qua các tư liệu lịch sử địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành xác minh các nhân chứng là người địa phương, người trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn. Các nhân chứng cho biết, tháng 3/1952, Đại đoàn 320 (Quân khu 3) phối hợp với bộ đội và dân quân du kích địa phương chiến đấu chống lại trận càn Méc-quya của thực dân Pháp. Trong trận chiến đấu này, do bị lộ, địch đã dùng pháo kích và bom đánh phá ác liệt làm bộ đội và dân quân hy sinh nhiều. Các nhân chứng cũng khẳng định, quân địch bị chết nhiều nhưng đã được đưa đi hết. Số hài cốt còn lại của bộ đội thực Trung



Đoàn kiểm tra của Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh khảo sát khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Thái Thụy.

đoàn 48, Đại đoàn 320 và dân quân địa phương. Sau năm 1952, chính quyền địa phương đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ xã được 114 mộ, trong đó có 8 mộ có thông tin, còn lại 106 mộ chưa rõ danh tính. Từ năm 1996 đến năm 2008, trong quá trình xây dựng

nhà cửa, tu bổ đền đài, chính quyền và nhân dân Thái Thụy tiếp tục phát hiện, cất bốc 11 bộ hài cốt nghi là hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận càn Méc-quya và di chuyển vào nghĩa trang nhân dân xã.

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ

CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh thông tin, khảo sát, khoan vùng khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Thái Thụy. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực chuẩn bị cho công tác tìm kiếm. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ đồng thời phát huy

cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cơ quan quân sự, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tận tình, chu đáo, trang trọng, đúng nghi lễ và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cùng với việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Thái Thượng, trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh tiến hành cất bốc 14 mộ cốt liệt sĩ đã được xác định trên địa bàn 4 xã Thái Thượng, Thái Thuận (Thái Thụy), Quyết Tiến, Bình Định (Kiến Xương) để quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. Thượng tá Vũ Đình Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Trong đợt cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ lần này, trên địa bàn huyện Kiến Xương có 2 mộ cốt liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang tại khu vực cánh đồng Trại Đò, thôn Đông Tiến, xã Quyết Tiến và khu vực cánh đồng thôn Sơn Trung, xã Bình Định. Trong đó, có 1 phần mộ đã có danh tính là liệt sĩ Nguyễn Rinh, quê xã Nam Hải (Tiền Hải) và 1 phần mộ chưa rõ danh tính. Đối với liệt sĩ Nguyễn Rinh, đơn vị đã tham mưu với UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo các ngành chức năng cất bốc, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ cụm Hồng - Hà - Hải, xã Nam Hải theo nguyện vọng của gia đình. Còn với liệt sĩ chưa rõ danh tính, địa phương sẽ tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Thái theo nguyện vọng của nhân dân thôn Đông Tiến.

Ông Nguyễn Xuân Xanh, thôn Trung Lang, xã Nam Hải, thân nhân thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Rinh chia sẻ: Chúng tôi biết

thông tin phần mộ của anh trai hy sinh năm 1953 trong khi bố trí chống càn đang an táng tại cánh đồng thôn Sơn Trung, xã Bình Định. Theo kế hoạch, sắp tới, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc hài cốt và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức quân đội, đưa anh tôi về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà theo nguyện vọng của gia đình để tiện việc chăm sóc, thờ cúng. Chúng tôi thấy đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần bù đắp mất mát, đau thương của gia đình các liệt sĩ.

Để công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất, Bộ CHQS tỉnh sẽ huy động gần 100 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan quân sự 8 huyện, thành phố và lực lượng dân quân tại chỗ xã Thái Thượng; đồng thời huy động quân chủng nhân dân tham gia vào quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Trợ lý Chính sách, Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai huyện Thái Thụy, Kiến Xương sẽ được thực hiện trong 3 đợt. Hài cốt các liệt sĩ sau khi cất bốc sẽ được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo đúng nghi thức quân đội, góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

TẮT ĐẠT

## TIỀN HẢI Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Sau khi hoàn thành khâu rà soát phân loại nguồn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải vừa tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hai xã Đông Hoàng và An Ninh.

Để việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt kết quả cao, thời gian qua, các địa phương của huyện Tiền Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai danh sách các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên hệ thống loa truyền thanh. Ban CHQS xã kết hợp cùng công an, trưởng các thôn quản lý, nắm chắc nguồn, vận động nam thanh niên có mặt tại địa điểm sơ tuyển đúng thời gian quy định.

Theo kế hoạch, ngày 28, 29/11, các xã, thị trấn còn lại sẽ tổ chức sơ tuyển. Sau khi hoàn thành sơ tuyển tại các xã, thị trấn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ phát lệnh gọi và tổ chức khám tuyển tại huyện ngày 7, 8, 9 tháng 12 nhằm tuyển chọn 360 nam thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2018 theo chỉ tiêu trên giao.

TRẦN HIỀN  
(Đài TTTH Tiền Hải)

## KIẾN XƯƠNG Đình chi xây dựng miếu Chúa ở xã Minh Tân

UBND huyện Kiến Xương vừa có công văn chỉ đạo đình chi việc xây dựng công trình tín ngưỡng trái phép (miếu Chúa) tại xã Minh Tân (Kiến Xương).

UBND huyện Kiến Xương xác định do Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng làng Dương Liễu (gồm 3 thôn: Dương Liễu 1, Dương Liễu 2, Dương Liễu 3) và nhân dân địa phương tự ý xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo trái phép trên đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và xây dựng công trình khi chưa được cấp phép xây dựng. Công ty Trung An tự ý cất đất thuê của nhà nước để sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cho nhân dân thôn Dương Liễu xây dựng miếu Chúa.

Miếu Chúa ở thôn Dương Liễu, xã Minh Tân có từ khoảng thế kỷ thứ XIII, nằm sát mép sông Hồng, thờ vị thần Bát Hải Long Vương và bà Chúa. Trải qua thời gian dài và thiên nhiên làm xói lở bờ sông, nay ngôi miếu cũ không còn. Năm 1996, nhân dân làng Dương Liễu xây dựng lại miếu Chúa có tổng diện tích 66,75m<sup>2</sup>. Năm 2016, nhân dân xây dựng thêm nhà khách với tổng diện tích 126m<sup>2</sup>. Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng làng Dương Liễu tổ chức xây dựng tường bao quanh diện tích 1.000,2m<sup>2</sup> cao 2m; miếu thờ chính có diện tích 222,45m<sup>2</sup>. Hiện công trình miếu thờ chính đã xây dựng xong phần móng do ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn tài trợ kinh phí khi chưa có các hồ sơ, thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ diện tích 1.000,2m<sup>2</sup> khuôn viên miếu Chúa nằm trong đất của Công ty Trung An do bà Phạm Thị Năm (mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Tuấn) làm giám đốc (500m<sup>2</sup>) và đất hành lang sông Hồng.

KHÁC ĐUẢN

## Xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang ATGT

Trước tình trạng một bộ phận người dân sinh sống và buôn bán hai bên đường 458 đoạn qua xã Vũ Ninh và Vũ Quý (Kiến Xương) thiếu ý thức chấp hành pháp luật đã có biểu hiện tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT huyện Kiến Xương vừa tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm.

Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện kết hợp với lực lượng công an hai xã đã tiến hành thi giữ gìn 20 biển cảnh cáo đặt sai quy định. Cũng trong buổi ra quân, Ban ATGT huyện đã tuyên truyền lưu động, nhắc nhở và tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang ATGT đường bộ tới gần 500 hộ dân sinh sống và buôn bán dọc hai bên đường 458. Ngay sau buổi ra quân, Ban ATGT huyện yêu cầu hai xã Vũ Ninh và Vũ Quý cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định.

VŨ ĐÔNG  
(Đài TTTH Kiến Xương)

## QUỲNH PHỤ

# Thêm những mái ấm cho người nghèo

Trong năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều hình thức vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quyền góp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp đỡ gia đình khó khăn, hộ nghèo.

Đứng trước ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, cụ Đình Gia Tiên ở xóm 1, thôn Đông Phúc, xã An Lễ không giấu nổi xúc động. Là lão thành cách mạng, cụ Tiên luôn hăng hái trong mọi hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn cứ mãi đeo bám gia đình cụ. Người con cả là lao động chính trong gia đình nhưng do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh nên mất sức

lao động, cuộc sống của 5 người trong gia đình đều trông vào khoản trợ cấp hàng tháng và đồng lương ít ỏi của người con dâu. Cụ Tiên cho biết: Tôi rất xúc động khi được ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhiều hộ nghèo như chúng tôi có thêm mái ấm giúp che mưa che nắng là niềm sung sướng, hạnh phúc.

Sống trong căn nhà đã xuống cấp xây từ năm 1958, bà Nguyễn Thị Diệu

ở xóm 10, thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội phải căng mình chống đỡ nhà cửa mỗi khi bão về. Hoàn cảnh gia đình bà cũng rất éo le, nguồn thu nhập chủ yếu từ làm thuê nhưng được sự giúp đỡ của ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng cho tôi căn nhà đại đoàn kết, tôi cảm thấy rất vui mừng và xúc động. Không chỉ được trợ cấp hàng tháng mà nay có được mái nhà chắc chắn để làm chỗ dựa lúc về già, tôi rất cảm ơn



Niềm vui của gia đình cụ Đình Gia Tiên khi căn nhà đại đoàn kết sắp hoàn thiện.

bà Diệu xây dựng căn nhà tình nghĩa rộng hơn 20m<sup>2</sup> trị giá 60 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ 30 triệu đồng. Bà Diệu chia sẻ: Hoàn cảnh khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng cho tôi căn nhà đại đoàn kết, tôi cảm thấy rất vui mừng và xúc động. Không chỉ được trợ cấp hàng tháng mà nay có được mái nhà chắc chắn để làm chỗ dựa lúc về già, tôi rất cảm ơn

các cấp chính quyền đã luôn chăm lo đến đời sống của người nghèo.

Ông Nguyễn Đức Dán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Hội cho biết: Ngay khi có kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Diệu. Ủy ban MTTQ xã cũng kêu gọi người dân, con em xa quê ủng hộ quỹ vì người nghèo, quyền góp được hơn 170 triệu đồng trong dịp 27/7 để tri ân các anh hùng liệt

TIẾN ĐẠT

## TRƯỜNG MẦM NON

Liên Cơ có cơ sở vật chất khang trang, không gian thoáng mát, đây là một trong các điều kiện thuận lợi để Trường thực hiện mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm. Thực hiện nội dung này, Trường tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị nhiều đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động phát triển vận động của trẻ mầm non như xây dựng sân cát sỏi, đường dích dắc, cầu khỉ, khu vườn có tích phong phú với các bức tranh vẽ về câu chuyện, bài thơ mà trẻ được học, những hình ảnh có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục lễ giáo, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục dinh dưỡng... Đặc biệt, năm 2017, Trường đưa vào sử dụng nhà vòm đa năng phục vụ hoạt động dạy và học. Cô giáo Đoàn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà vòm đa năng là sản phẩm của quá trình xã hội hóa với sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của cha mẹ học sinh

# Lấy trẻ làm trung tâm

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc trẻ theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non Liên Cơ (thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải) còn quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

và cán bộ, giáo viên quyên góp, đó là nơi vừa tổ chức các hoạt động dạy và học, đồng thời để phát triển vận động cho trẻ. Việc đưa vào sử dụng nhà vòm đa năng đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mô hình lớp học, trang trí lớp học, sắp xếp giá đồ chơi mang tính đồng bộ, sự thay đổi đồ chơi ở các chủ đề, chủ đề. Trong tiết hoạt động góc, cô giáo cho trẻ tự nhận góc chơi, tự chọn

ban chơi, tự chọn cách chơi với những đồ chơi gần gũi với thiên nhiên như lá cây, cành khô, sỏi đá... Qua việc để cho trẻ được tự lựa chọn ban chơi, cách chơi, giúp trẻ biết làm việc theo nhóm, biết trao đổi, chia sẻ, suy nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống mà trẻ gặp phải để dần hình thành phong cách mạnh dạn, tự tin trong quá trình học tập. Các sản phẩm của trẻ được trưng bày tại các góc, luôn có sự thay đổi vì thế cũng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, để trẻ được "học mà chơi, chơi mà học".

Một trong các nội dung cũng được nhà trường hết sức chú trọng đó là chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Năm học 2016 - 2017, Trường có 290 cháu theo học ở 9 nhóm lớp, 100% cháu học bán trú. Trường tổ chức 3 bữa ăn dinh dưỡng/ngày và thực hiện theo dõi biểu đồ, cân, đo khám sức khỏe theo định kỳ cho 100% trẻ. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 97%. Đánh giá xếp loại học sinh 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đạt 100%. Cô giáo Phạm Thị Nhung là giáo viên có nhiều hoạt động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm với mô hình lấy trẻ làm trung



Cô và trò Trường Mầm non Liên Cơ trong giờ học múa, hát.

tâm chia sẻ: Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một phương pháp rất khoa học, kích thích được sự sáng tạo của cả cô và trò, giúp trẻ hứng thú, tích

cực, chủ động hơn trong học tập. Trong bài giảng, tôi chủ yếu để các con tự trải nghiệm, khám phá và nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình. Mặc dù các con

là trẻ mầm non, còn rất nhỏ tuổi, song không vì thế mà giáo viên không cần tôn trọng, lắng nghe ý kiến, mong muốn của các con. Việc lắng nghe và giảng

đạy trên cơ sở lấy trẻ làm trung tâm để mỗi giáo viên tự nâng cao năng lực của mình trong phương pháp đổi mới này.

Mô hình dạy học lấy trẻ làm trung tâm khác với truyền thống là giáo viên không truyền đạt kiến thức mà tạo ra điều kiện, cơ hội để trẻ chủ động, sáng tạo tiếp nhận kiến thức. Thực hiện mô hình, chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Liên Cơ được nâng lên rõ rệt, giáo viên nhận thức và tiếp cận với chương trình nhanh, có nhiều sáng tạo; trẻ có nền nếp, tích cực tham gia hoạt động và mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Vì vậy, định hướng của Trường trong những năm học tới là quyết tâm đổi mới môi trường giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, tiếp tục chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

PHƯƠNG THẢO